

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชาติ ปันสุภา	ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	- ชาติ ปันสุภา-
๒	นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์	รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-จันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์-
๓	นางกัญญา แก้วกาศ	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-กัญญา แก้วกาศ-
๔	นางปิยพร ธากาศ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-ปิยพร ธากาศ-
๕	นางเสริมศรี เสาวภาณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-เสริมศรี เสาวภาณี-
๖	นางพรศิลป์ จิวเมฆ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-พรศิลป์ จิวเมฆ-
๗	นายเจริญ ตีบยะกาศ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-เจริญ ตีบยะกาศ-
๘	นายวรพงศ์ บุตรแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-วรพงศ์ บุตรแก้ว-
๙	นายวิศรุต แก้วกาศ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-วิศรุต แก้วกาศ-
๑๐	นายวิโรจน์ ยะสินธ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-วิโรจน์ ยะสินธ์-
๑๑	นายเกษม แปะปัน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-เกษม แปะปัน-
๑๒	นายณรงค์ ทะกาศ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-ณรงค์ ทะกาศ-

ผู้มาประชุม ๑๒ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิทวัส จอมขันเงิน	นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-วิทวัส จอมขันเงิน-
๒	นายอนันต์ จินะกาศ	รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-อนันต์ จินะกาศ-
๓	นางยุพินธุ์ นันทากาศ	รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-ยุพินธุ์ นันทากาศ-
๔	นายสำเร็จ ใหม่หลวง	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-สำเร็จ ใหม่หลวง-
๕	นายสงัด จินะกาศ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-สงัด จินะกาศ-
๖	นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม	ปลัดเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-กัลยารัตน์ ณ พรหม-
๗	นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองคลัง	-จีรวรรณ ปลาสุวรรณ-
๘	นายแดนชัย ชัดคำ	ผู้อำนวยการกองช่าง	-แดนชัย ชัดคำ-
๙	นางสาวสุกาญญา แปะป้อ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	-สุกาญญา แปะป้อ-
๑๐	นายยุทธนา ปิงชัย	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	-ยุทธนา ปิงชัย-

ผู้เข้าร่วมการประชุม (ต่อ)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๑	นางเฉลิมพร อ่อนแสง	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	-เฉลิมพร อ่อนแสง-
๑๒	นางวชิราภรณ์ หล้ากาศ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	-วชิราภรณ์ หล้ากาศ-
๑๓	น.ส.พัทธ์พร้ง พึ่งสำราญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	-พัทธ์พร้ง พึ่งสำราญ-
๑๔	น.ส.รุจิรา หมื่นกาศ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	-
๑๕	น.ส.วรัชยา เมากาวิน	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	-วรัชยา เมากาวิน-
๑๖	นางพัสนีย์ กิตติคำ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	-พัสนีย์ กิตติคำ-
๑๗	นางละอองดาว จันทาญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	-ละอองดาว จันทาญ-
๑๘	นายนพรัตน์ สิงห์ครุฑ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	-นพรัตน์ สิงห์ครุฑ-
๑๙	สิปโฑไพรัตน์ เสาดอ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	-ไพรัตน์ เสาดอ-
๒๐	นางวิไลลักษณ์ อินตะ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	-วิไลลักษณ์ อินตะ-
๒๑	นายมงคล จินะกาศ	ผู้ช่วยช่างโยธา	-มงคล จินะกาศ-
๒๒	นายเจริญ กันทากาศ	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	-เจริญ กันทากาศ-
๒๓	นายยุคล พั้นพรม	ภารโรง	-ยุคล พั้นพรม-
๒๔	นายจักรกฤษณ์ เดคากาศ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ	-จักรกฤษณ์ เดคากาศ-
๒๕	นายอุดม นันตาทากาศ	พนักงานจ้างทั่วไป	-อุดม นันตาทากาศ-
๒๖	นายทักษิณ สุขสวัสดิ์	พนักงานจ้างทั่วไป	-ทักษิณ สุขสวัสดิ์-
๒๗	นางศิริประภา คำฟู	พนักงานจ้างทั่วไป	-ศิริประภา คำฟู-
๒๘	น.ส.ชฎาทิพย์ โยกาศ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	-ชฎาทิพย์ โยกาศ-
๒๙	น.ส.บุษราภรณ์ นันตาทากาศ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	-บุษราภรณ์ นันตาทากาศ-
๓๐	นางศิริินภา ไชยวงค์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	-ศิริินภา ไชยวงค์-

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. เรื่อง การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ หัวข้อ “การขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย” มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล ซึ่งหากได้รับข่าวสารที่เป็นองค์ความรู้ด้านต่างๆ ก็จะได้นำมา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ในโอกาสต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้เสนอผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกสภาฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง (กรรมการตรวจรายงานการประชุม)
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นว่าถูกต้อง จึงไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ประธานสภาเทศบาล ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบและชี้แจงให้ทราบ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑ ได้รายงานผลการตรวจและติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาฯ

นายเจริญ ตีบะภาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑ ได้ประชุมเพื่อตรวจและติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้-

เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าทุ่งหลวง ได้รับความเดือดร้อนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกมาจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจตรวจสอบในบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้-

๑) หมู่ที่ ๒ ได้รับแจ้งจากนายบุญยนต์ ตีบะภาค จากจำนวนน้ำฝนที่ตกปริมาณมาก ทำให้น้ำจากรางระบายน้ำบริเวณหน้าวัดศรีมงคล ไหลเข้าที่นาของนายบุญยนต์ ตีบะภาค ทำให้ที่นาได้รับความเสียหาย

๒) หมู่ที่ ๕ ได้รับแจ้งจากนางผาย แสงภาค แจ้งว่ารางระบายน้ำช่วงบริเวณถนนสายบ้านหนองยางฟ้า-หนองหล่ม อุดตัน น้ำระบายได้ไม่ทัน ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในบริเวณบ้านของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูลปัญหาเรื่องดังกล่าวให้ทางผู้บริหารฯ เพื่อดำเนินการสำรวจและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง

นายวิฑูรย์ จอมชั้นเงิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ คณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑ ได้เสนอปัญหาตามที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมขังเข้าที่นา หมู่ที่ ๒ และท่วมขังบ้านเรือนของหมู่ที่ ๕ ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้-

๑) หมู่ที่ ๒ จะได้ดำเนินการมอบหมายให้กองช่าง ทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ พร้อมกับทำการประมาณราคาเพื่อเตรียมงบประมาณในการแก้ไขปัญหา ซึ่งหากเป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนอาจพิจารณาใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เงินสำรองจ่าย แก้ไขปัญหาให้ก่อน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากทางสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งเป็นหนังสือมายังเทศบาลฯ ด้วย

๒) หมู่ที่ ๕ จากข้อมูลที่ได้รับทราบมา ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากรางระบายน้ำที่มีอยู่เดิม มีระยะความยาวไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำไปลงยังลำเหมือง ทำให้เวลาฝนตกหนักน้ำในรางระบายน้ำจึงเอ่อล้นเข้าท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชนในบริเวณดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มอีกประมาณ ๕๐ เมตร ต้องนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน ซึ่งในการปรับปรุงแผนที่ผ่านมาทางหมู่บ้านก็ไม่ได้เสนอปัญหานี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับพื้นที่ดำเนินการก็อยู่ในความดูแลของทางหลวงชนบท หากจะใช้งบประมาณของเทศบาลฯ หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ก็ต้องนำเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน กรณีนี้ หากมีการประชุมเปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น ในคราวต่อไป ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ ได้เสนอปัญหานี้ต่อที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๒

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๒ ได้รายงานผลการตรวจและติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาฯ

นางปิยพร ฤภาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๒ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้-

๑) การเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออก

ด้วยในขณะนี้ เป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคระบาดหลายชนิด โรคไข้เลือดออกเป็นโรคหนึ่งที่มีมักจะเกิดการแพร่ระบาดในห้วงระยะเวลานี้ ซึ่งในพื้นที่ตำบลท่าทุ่งหลวง เคยประสบปัญหาโรคไข้เลือดออกอยู่เป็นประจำ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ทางคณะกรรมการฯ มีความห่วงใยในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน กลุ่มเสี่ยง จึงเห็นควรให้เทศบาลฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน วัด และขอความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้นของตนเองและการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างทั่วถึง รวมถึงการร่วมกันพิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น กิจกรรม Big Cleaning เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งเน้นย้ำหากมีอาการเจ็บป่วย ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษาให้ถูกต้อง

อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูลปัญหาเรื่องนี้ ให้ทางผู้บริหารฯ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิฑูรย์ จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๒ ได้เสนอผลการติดตามเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของตำบลท่าทุ่งหลวง ในนามของผู้บริหารฯ มีความเป็นห่วงและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอชี้แจงแนวทางดำเนินการ ดังนี้.-

๑) ทางเทศบาลฯ ได้ประสานกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทุ่งหลวงเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยมุ่งเน้นการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อสม. ทั้ง ๖ หมู่บ้าน ใช้วิธีการสำรวจแบบไขว้ หากกรณีพบลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนใด ทาง อสม. ก็จะแจ้งข้อมูลให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์และกำชับให้ประชาชนในหมู่บ้านของตนเองทำการแก้ไข ให้มีความใส่ใจในเรื่องนี้

๒) ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ไปยังแต่ละหมู่บ้าน จะได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เป็นหนังสือขอความร่วมมือกับทางหมู่บ้าน โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเกี่ยวกับความรู้และอาการสำคัญของผู้ป่วยไข้เลือดออก รวมถึงเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ หากมีอาการเจ็บป่วย ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษาให้ถูกต้อง

๓) การพนัหมอกคว้นกำจัดลูกยุงลาย ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาโรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง ก่อนเปิดภาคเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม **รับทราบ**

๓.๓ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

นายวิฑูรย์ จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้.-

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ...

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ...

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๘

(๑) แบบ ผ.๐๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๕ โครงการ

(๒) แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน

- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ โครงการ

(๓) แบบ ผ.๐๓ ขอบรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๒ โครงการ

- โครงการเสริมฟิวลาตยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าทุ่งหลวง
เชื่อมบ้านร่องเรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสบเส้า

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๑,๒,๕,๖ ตำบลท่าทุ่งหลวง
เชื่อมตำบลศรีบัวบาน

(๔) แบบ ผ.๐๕ ขอบรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าทุ่งหลวง

- โครงการซ่อมแซมบานประตูน้ำฝายหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าทุ่งหลวง

- โครงการซ่อมแซมผนังด้านข้างฝายหนองยางโคล หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าทุ่งหลวง

- โครงการขุดลอกอ่างห้วยย่ามูล หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าทุ่งหลวง

(๕) แบบ ผ.๐๘ (ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในสำนักงานและบริการประชาชน) จำนวน ๓ รายการ

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘ แล้ว
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา จึงขอรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ทราบไว้ ณ โอกาสนี้

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

นายวิฑูรย์ จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่ม จังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติและดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดตามระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยผ่าน การประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล นำเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ จัดทำร่างแผน เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผน และผู้บริหารฯ ได้ให้การอนุมัติ และประกาศใช้ ใน วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขอรายงานต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อทราบไว้ ณ โอกาสนี้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท

“ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ค่าน้ำแข็ง ค่าน้ำดื่ม ค่าพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ ”

ขอโอนลด เป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐.-บาท

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้.-

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- งานวางท่อส่งน้ำ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานวางท่อส่งน้ำ แบบ PVC เพื่อการเกษตร โดยติดตั้งระบบท่อส่งน้ำ PVC จำนวนท่อ ๑๐๐ ท่อน พร้อมข้อต่อ วาวเปิด-ปิดน้ำ (ประตุน้ำ) และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- ชูตนั่งร้านแบบโครงเหล็ก ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชูตนั่งร้านแบบโครงเหล็ก ขนาด ๑.๗๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด ราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท สำหรับใช้กิจการของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ตู้เย็น ตั้งไว้ ๑๘,๕๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้.-

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ

๒) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑

(๔) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตั้งไว้ ๓,๕๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐๐.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้.-

- ๑) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้
- ๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHz
- ๓) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- ๔) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ Volts, ๓ Volts และ ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย

สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายวิฑูรย์ จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เนื่องด้วยทางเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง มีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลฯ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และก่อสร้างสาธารณูปการ ดังนี้.-

(๑) ก่อสร้างติดตั้งระบบท่อส่งน้ำแบบ PVC เพื่อการเกษตร ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาวางท่อส่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไปสู่อำเภอพื้นที่ทำการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ชาวนาในหมู่บ้าน (สวนลำไย) ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประชาชน (หนังสือฯ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยเทศบาลฯ ได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘ พร้อมจัดทำประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลน (เอกสาร ปร.๔, ปร.๕ และแบบแปลน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(๒) จัดซื้อชุดนั่งร้านโครงเหล็ก จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง เนื่องด้วยในปัจจุบันเทศบาลฯมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆบ่อยครั้ง เช่น งานรัฐพิธี งานประเพณี งานด้านการปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ งานบริการสาธารณะต่างๆ ฯลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ชุดนั่งร้านแบบโครงเหล็กในการจัดเตรียมสถานที่จัดงานหรือกิจกรรม ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าวไว้ จึงเห็นสมควรที่จะขอจัดซื้อไว้เป็นครุภัณฑ์ของสำนักงานเทศบาล

(๓) จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เพื่อใช้ทดแทนตู้เย็นเครื่องเดิมซึ่งจัดซื้อมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันประสิทธิภาพการใช้งานลดลง ระบบทำความเย็นไม่ปกติ เสื่อมสภาพ ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าวไว้

(๔) จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๕ เครื่อง (คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อที่ ๑๗ และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) รายละเอียดแจ้งตามหนังสืออำเภอแม่ทาที่ ลพ ๐๐๒๓.๑๑/ว๒๙๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าวไว้

จึงขอชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุมสภา เพื่อขอพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอโอนลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคงเหลือและไม่ได้ดำเนินการ โอนลด เป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการดังกล่าว ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ที่จะได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป

ประธานสภาเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปนั้น เป็นการนำเรียนถึงเหตุผลความจำเป็นของการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มาเพื่อให้ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น สมควรได้รับการแก้ไขโดยใช้งบประมาณตามที่เสนอหรือไม่ ซึ่งตามระเบียบกฎหมายเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลฯ โดยกระผมในฐานะประธานสภาฯ ก็ได้บรรจุเรื่องนี้เข้าเป็นระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา จึงอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการลงมติ

นายวรพงศ์ บุตรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมเห็นว่าการจัดทำโครงการติดตั้งท่อส่งน้ำ PVC เพื่อการเกษตร บ้านทุ่งทองกวาว จะเกิดประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้ ทำให้เกษตรกรชาวสวนลำไย มีแหล่งน้ำที่เพียงพอ จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับโครงการนี้

นางปิยพร ธากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนของดิฉันเห็นว่าการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน เนื่องจากลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญและเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวม สำหรับในส่วนของโครงการจัดซื้อชุดนั่งร้านโครงเหล็กเห็นว่าในปัจจุบันทางเทศบาลฯ มีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ บ่อยครั้งเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือบริการชุมชน/หมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว จึงเห็นสมควรที่จะมีการจัดซื้อไว้ใช้ในกิจการของเทศบาลฯ จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วยที่จะดำเนินการตามเสนอ

นางเสริมศรี เสาวภานี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนของดิฉันขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดนั่งร้านโครงเหล็ก ถือว่าเป็นครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้งานในภารกิจของเทศบาลสำหรับการจัดงานต่างๆ บ่อยครั้งที่ต้องไปขอยืมจากหน่วยงานอื่นๆ เกิดความไม่สะดวกต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ดังนั้น เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งาน จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าสนับสนุนให้จัดซื้อครุภัณฑ์ในรายการนี้

นายณรงค์ ทะภาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมมีความเห็นว่าการนี้มีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อตู้เย็นสำหรับใช้ในเทศบาลฯ ทดแทนเครื่องเดิมที่เริ่มชำรุดเพื่อบริการน้ำดื่มให้กับผู้มาติดต่อราชการตามความเหมาะสม ถือว่ามีความจำเป็น จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับการโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ เพื่อไปดำเนินการจัดซื้อตู้เย็นตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่เสนอมา

ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯก็ได้ให้เกียรติอภิปรายแสดงความคิดเห็นไปพอสมควร จึงขอสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการตามที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง เสนอหรือไม่

ที่ประชุม เห็นควรให้ลงมติเป็นรายการ

ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุม

(๑) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- งานวางท่อส่งน้ำ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานวางท่อส่งน้ำ แบบ PVC เพื่อการเกษตร โดยติดตั้งระบบท่อส่งน้ำ PVC จำนวนท่อ ๑๐๐ ท่อน พร้อมข้อต่อ วาวเปิด-ปิดน้ำ (ประตูน้ำ) และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง

(๒) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- ชุบน้ำมันแบบโครงเหล็ก ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุบน้ำมันแบบโครงเหล็ก ขนาด ๑.๗๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด ราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท สำหรับใช้กิจการของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง

(๓) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ตู้เย็น ตั้งไว้ ๑๘,๕๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้.-

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ

๒) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง

(๔) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตั้งไว้ ๓,๕๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐๐.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้.-

๑) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้

๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHz

๓) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้

๔) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ Volts, ๓ Volts และ ๑๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย

สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง

นายวิฑูรย์ จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง

ในนามของผู้บริหารเทศบาลฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกันพิจารณา เหตุผลความจำเป็นและได้ให้ความเห็นชอบการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้ ทางเทศบาลฯจะได้เร่งดำเนินการก่อสร้างและจัดซื้อ ครุภัณฑ์ตามรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาฯ ต่อไป

๔.๒ ขอความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเพิ่มและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

(- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๖๗ “เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ ... (๘) เงินอุดหนุน ... ”

มาตรา ๖๗ ทวิ “การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒๖ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น”

ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”)

โอนลด

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท

“เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าป้ายไวเนิลประชาสัมพันธ์ ค่าบอร์ด ค่าแผ่นพับ ค่าเอกสาร ค่าพิธีทางศาสนา ฯลฯ” ขอโอนลด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท

โอนเพิ่ม

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท

รวมงบประมาณที่อุดหนุนตามโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายวิฑูรย์ จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ด้วยเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเพิ่มและเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน จึงขอชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้.-

ด้วยอำเภอแม่ทา ได้แจ้งความประสงค์จะดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยใช้งบประมาณดำเนินการตามที่ได้ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลทุกแห่งในพื้นที่อำเภอแม่ทา แห่งละ ๔๐,๐๐๐.-บาท แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลตำบลทาสบเส้า) ได้ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา เพียงแห่งละ ๒๐,๐๐๐.-บาท จึงทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ อันจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำพูน จึงได้แจ้งให้เทศบาลตำบลทุกแห่ง จัดส่งเงินอุดหนุนโครงการ ตามวงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน ๔๐,๐๐๐.-บาท (รายละเอียดแจ้งตามหนังสืออำเภอแม่ทา ที่ ลพ ๐๕๑๘/ว ๔๕๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จึงเห็นควรดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเพิ่มในรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน ประเภท อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายอุดหนุนโครงการ สามารถดำเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวงและอำเภอแม่ทา ต่อไป

ประธานสภาเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปนั้น เป็นการเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเพิ่มในรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ ทวิ กำหนดให้การเบิกจ่ายเงินต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดทางผู้บริหารฯ จึงได้เสนอเรื่องนี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นสมควรได้รับการแก้ไขโดยใช้งบประมาณตามที่เสนอ โดยกระผมในฐานะประธานสภาฯ ก็ได้บรรจุเรื่องนี้เข้าเป็นระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในครั้งนี้นี้แล้ว จึงอยากสอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

ที่ประชุม ไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเพิ่มในรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง เสนอหรือไม่

ที่ประชุม เห็นควรให้ลงมติ

ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง

๔.๓ การพิจารณารับโอนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- รถบรรทุกน้ำดับเพลิง พร้อมรถดินตะขาบ ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๙๘-๙๓๔๔ รับโอนจาก กรุงเทพมหานคร

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายวิฑูรย์ จอมชั้นเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ด้วยเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการขอรับโอนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมรถดินตะขาบ ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร (STEYR/METZ) หมายเลขทะเบียน ๙๘-๙๓๔๔ รับโอนจาก กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นครุภัณฑ์ของสำนักงาน นำใช้ประโยชน์ในราชการของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ในเบื้องต้น เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง โดย กระผม นายวิฑูรย์ จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และนายเจริญ ตีบะยาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิง ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร (STEYR/METZ) หมายเลขทะเบียน ๙๘-๙๓๔๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีดับเพลิงพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ตามหนังสือแจ้งจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๘๐๕/๗๒๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) และได้ยืนยันการรับโอน เพื่อนำยานพาหนะดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในราชการของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง จากการตรวจสอบสภาพรถในเบื้องต้นมีภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซม ได้แก่ ระบบเครื่องยนต์ ระบบเบรก ช่วงล่างและกำลังส่ง ระบบไฟฟ้ารถและอุปกรณ์ตัวถัง ระบบปั้มน้ำ ค่าซ่อมทำสี ชุดไฟท้าย และค่าแรงการซ่อม ประมาณการ ๑๒๔,๙๗๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทถ้วน) ซึ่งจะดำเนินการซ่อมแซมได้ก็ต่อเมื่อได้รับโอนเป็นกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้มีพิธีรับมอบและส่งมอบยานพาหนะ ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งหลังจากการรับมอบแล้ว หน่วยงานที่รับมอบต้องไปดำเนินการจดทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ ภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ได้รับมอบยานพาหนะจากกรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) พร้อมส่งคู่มือจดทะเบียน/หนังสือแสดงการจดทะเบียนยานพาหนะ/ภาพถ่ายยานพาหนะ ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ที่โอนยานพาหนะดังกล่าว โดยมีชักช้า

จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอรับโอนยานพาหนะดังกล่าวต่อไป

ประธานสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้ ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย ความเหมาะสมและความจำเป็น ความคุ้มค่า ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด ประกอบการลงมติให้ความเห็นชอบ ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง ได้เสนอมา

นายเจริญ ตีบะยาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำกับท่านนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ในเบื้องต้นเห็นว่ารถบรรทุกน้ำคันดังกล่าวมีสภาพที่ดี ไม่ทรุดโทรมมาก เพียงแต่ไม่ได้ใช้งานทำให้สภาพตัวรถ เครื่องยนต์ หรืออะไหล่ของรถ ต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งนี้ ขอเรียนสอบถามว่าการรับโอนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง สามารถรับโอนได้ตามระเบียบของทางราชการหรือไม่

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจง

นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้.-
การรับโอนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงจากหน่วยงานราชการอื่น สามารถดำเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ โดยในขั้นตอนนี้เป็นกรนำปรึกษาขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
เทศบาล ว่าสมควรจะพิจารณารับโอนหรือไม่ ประเมินความเหมาะสมและความคุ้มค่าในภาระ
ค่าใช้จ่ายของการซ่อมบำรุงว่ามากน้อยเพียงใด รับโอนมาแล้วคุ้มค่ากับภารกิจ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลหรือไม่ ซึ่งทางท่านนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯของเทศบาล และท่านเจริญ ตีบยะภาค สมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ได้ไป
ร่วมกันตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกน้ำคันดังกล่าว หากข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาว่ารถมีสภาพที่ดีอยู่
ก็เป็นดุลพินิจของที่ประชุมสภาเทศบาลฯที่จะร่วมกันพิจารณา ทั้งนี้ รถบรรทุกน้ำของเทศบาลฯ
ที่มีอยู่ขณะนี้ ก็มีอายุการใช้งานมานาน สภาพเริ่มชำรุดทรุดโทรม ใช้งานเกือบทุกวัน ซ่อมแซม
บ่อยครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒-๓ ปี สมควรที่จะได้รับการจัดหาเพิ่มเติม ให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริการน้ำอุปโภค
บริโภค แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบริการด้านอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งหากมีการ
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำคันใหม่ ก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง งบประมาณในการพัฒนาด้านอื่นๆ
อาจต้องปรับลดลงไปตามความจำเป็นและความเหมาะสม จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ
ให้ร่วมกันพิจารณาความจำเป็นในเรื่องนี้

นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันขอเรียนว่า การจัดหา
รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันนี้ เทศบาลฯ มีภารกิจใน
การให้บริการและช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้
ต่างๆ เช่น ไฟไหม้ป่าในช่วงฤดูแล้ง มักจะเกิดขึ้นเกือบทุกวัน หรือการให้บริการประชาชน เช่น
การบริการน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง การบริการล้างทำความสะอาด
สาธารณสถานของหมู่บ้านในงานบุญ งานศพ งานประเพณี ฯลฯ ซึ่งรถบรรทุกน้ำของเทศบาลฯ
คันเดิมที่มีอยู่ก็ใช้งานเกือบทุกวัน มีอายุการใช้งานมานาน น่าจะไม่เพียงพอต่อภารกิจที่มีอยู่ใน
ขณะนี้ ซึ่งหากการขอรับโอนรถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานอื่นที่ยังมีสภาพการใช้งานได้ ไม่ชำรุด
ทรุดโทรมมากจนเกินไป ก็เป็นการประหยัดงบประมาณของเทศบาลฯในการที่จะไปดำเนินการ
จัดซื้อรถคันใหม่ ซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีอยู่
จึงมีความเห็นว่าสมควรที่ที่ประชุมสภาฯจะได้ร่วมกันพิจารณาในการรับโอนรถดับเพลิงในครั้งนี้

ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมาชิกฯก็ได้ให้เกียรติอภิปรายแสดงความคิดเห็นไปพอสมควร
จึงขอสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล	เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามแล้วหรืออภิปรายแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้รับโอนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง พร้อมรถตีนตะขาบ ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๙๘-๙๓๔๔ จาก กรุงเทพมหานคร ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง เสนอหรือไม่
ที่ประชุม	เห็นควรให้ลงมติ
ประธานสภาเทศบาล	ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

นายวิฑูรย์ จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

๑) การจัดพิธีเจริญพระพุทธรูปพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อารามทุ่งทองกวาว หมู่ที่ ๖ ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

๒) การซ่อมแซมถนนดินลูกรัง งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท กำหนดพื้นที่ดำเนินการในเบื้องต้น หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ได้มอบหมายกองช่าง ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย แบบแปลน ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยด่วน

๓) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว พื้นที่ดำเนินการเป็นที่รกร้างว่างเปล่าทางหมู่บ้านจะต้องมีการประชาคมหมู่บ้านอีกครั้ง เพื่อให้ความเห็นว่าจะให้ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ ขอมอบหมาย คุณอนันต์ จินะภาศ รองนายกเทศมนตรี ได้ช่วยประสานในการประชุมประชาคมของหมู่ที่ ๖ ด้วย

๔) การประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ติดตามความคืบหน้าทราบว่า

- ปี ๒๕๖๒ ได้รับการบรรจุโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายตำบลทาทุ่งหลวง เชื่อมต่อ ตำบลศรีบัวบาน และสายบ้านหนองยางฟ้า (ภูดิน) เชื่อมต่อ ตำบลทาสบเส้า ช่วงที่ ๑ สำหรับการสนับสนุนรพพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินคาดว่าจะได้รับในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้

- ปี ๒๕๖๓ ได้รับการบรรจุโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายตำบลทาทุ่งหลวง (บ้านหนองยางฟ้า) เชื่อมต่อ ตำบลทาสบเส้า ช่วงที่ ๒ และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕) การให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุลมพายุที่เกิดขึ้นในช่วงของวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔๘ ครัวเรือน

- กระเบื้องหลังคา จำนวน ๑,๐๗๓ แผ่น ครอบ จำนวน ๒๒๒ แผ่น เทศบาลฯ ได้ทำการจัดซื้อและแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนทันที

- ต้นลำไย จำนวน ๑๗๘ ต้น อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และได้แจ้งข้อมูลความเสียหายเบื้องต้นเพื่อรับความช่วยเหลือจากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทาแล้ว

๖) การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั่วประเทศ กำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. หน่วยเลือกตั้งที่ ๗ ตำบลทาทุ่งหลวง สถานที่เลือกตั้ง เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นางปิยพร ฤภาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

๑) ประชาสัมพันธ์การเลิกกิจการร้านค้าชุมชน แจ้งให้สมาชิกไปทำการขอรับหุ้นคืน

๒) โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าทุ่งหลวง ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอขอบคุณทางผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน และขณะนี้ ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าทุ่งหลวง ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แล้ว

นายวรพงศ์ บุตรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา การเกิดน้ำเสียในลำน้ำแม่ตุ๊ด (พื้นที่รับผลกระทบ หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑) ในปัจจุบันช่วงฤดูฝนเกิดปลาตาย วัวควายกินน้ำไม่ได้ คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการปล่อย ของเสียจากฟาร์มสุกรที่ตั้งอยู่ในบริเวณต้นน้ำลงสู่ลำน้ำ จึงอยากขอเสนอปัญหานี้ให้ที่ประชุม ได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข

นายวิฑูรย์ จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้นำเสนอปัญหาเพื่อปรึกษาหารือในที่ประชุมนี้ กระผมขอเรียนชี้แจง ดังนี้.-

การเกิดน้ำเสียในลำน้ำแม่ตุ๊ด ซึ่งเป็นผลกระทบจากการปล่อยมูลสุกรลงสู่ลำน้ำทำให้มีผลกระทบ เกิดกับพื้นที่ตำบลท่าทุ่งหลวงซึ่งอยู่ปลายน้ำ ปัญหานี้เกิดขึ้นมานาน ในอดีตที่เคยมีการตรวจสอบ ฟาร์มสุกร (ฟาร์มใหญ่) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าสบเส้า โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับอำเภอ พบว่าระบบบำบัดของเสียในฟาร์มใหญ่มีมาตรฐาน เกิดจากการปล่อยของเสียจาก ฟาร์มย่อย ปัญหานี้หากจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ต้องมีการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วม จากองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการในพื้นที่ หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน ในเบื้องต้น ทางเทศบาลฯ จะขอหารือท่านนายอำเภอแม่ทา เพื่อให้ท่านได้มีการพิจารณาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา เรื่องนี้อีกครั้ง

นายอนันต์ จินะภาค รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

๑) ในเรื่องของปัญหาฟาร์มเลี้ยงสุกรนี้ ผมเคยไปร่วมตรวจสอบสถานประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในระดับอำเภอเมื่อคราวที่มีการร้องเรียน ระบบการจัดการของเสีย ในฟาร์มขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีระบบที่ได้มาตรฐาน มีการบำบัดน้ำเสียและระบบจัดการของเสีย ตามมาตรฐานของฟาร์ม ซึ่งหากมีการปล่อยของเสียลงสู่ลำน้ำจริงก็อาจมาจากฟาร์มย่อย ซึ่งฟาร์มต่างๆเหล่านี้ตั้งอยู่นอกพื้นที่ตำบลท่าทุ่งหลวง แต่ทั้งนี้ เมื่อยังมีผลกระทบกับประชาชน ตำบลท่าทุ่งหลวงได้รับความเดือดร้อน ก็เห็นควรเสนอปัญหาเรื่องนี้ไปสู่เวทีระดับอำเภออีกครั้ง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและสะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันต่อไป

๒) ในเรื่องของการขอยืมเงินของเทศบาลฯ ปัจจุบันเงินที่มีอยู่ก็มีการชำระไปพอสมควร ผ่าไปฝึกขาด แต่โครงสร้างยังสามารถใช้งานได้ เนื่องจากการยืมใช้งานต่างๆตามความจำเป็นของ ทางหมู่บ้านก็มีบ่อยครั้ง ในส่วนที่มีการชำระเห็นควรจัดซื้อผ้าใบมาทดแทนและจัดซื้อหลังใหม่ เพิ่มเติม จำนวน ๒-๓ หลัง ก็น่าจะเพียงพอ

นายวิฑูรย์ จอมชั้นเงิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๑๐ หลัง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ
ได้ในช่วงปลายปีนี้

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วม
การประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ) - กัญญา แก้วกาศ - ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกัญญา แก้วกาศ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าบ่อหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว เมื่อวันที่ ...๔... สิงหาคม ๒๕๖๒

เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) - ปิยพร ธากาศ -
(นางปิยพร ธากาศ)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - พรศิลป์ จิวเมฆ -
(นางพรศิลป์ จิวเมฆ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - เจริญ ตีบะกาศ -
(นายเจริญ ตีบะกาศ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - จันทนา วิวัฒน์ศักดิ์ -
(นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - ณรงค์ ทะกาศ -
(นายณรงค์ ทะกาศ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - เสริมศรี เสาวภาณี -
(นางเสริมศรี เสาวภาณี)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาเทศบาลตำบลท่าบ่อหลวง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าบ่อหลวง สมัย...สามัญ...ที่...๓... เมื่อวันที่...๖ สิงหาคม ๒๕๖๒...

(ลงชื่อ) - ชาติ ปันสุภา -
(นายชาติ ปันสุภา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าบ่อหลวง